



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ  
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จำนวน  
๓ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
พะเยา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็น  
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร  
เข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะถือว่า  
ผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนไม่มีสิทธิได้รับการจ้างในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  
คัดเลือกในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ  
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวสันต์ กิวัฒนา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละโว้  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละโว้ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗)

๑. ตำแหน่งพนักงานขับรถ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล	วันเวลา/สถานที่สอบ
๑๐๑	นายสำเริง มะลิรักษ์	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์และปฏิบัติ) วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโกวิท ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละโว้

๒. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล	วันเวลา/สถานที่สอบ
๓๐๑	นายอลงกต สิทธิโชค	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์และปฏิบัติ) วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๒๐ น. ณ ห้องประชุมโกวิท ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละโว้
๓๐๒	นายภาณุ ชลสิทธิ์ยา	

